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Presennol 

 
Y Cynghorydd   – Cadeirydd  

 
A R Berrow JPD Blundell HJ David M J Evans 
J Gebbie W R Goode D M Hughes M Lewis 
J Llewellyn-Hopkins RL Penhale-Thomas JC Spanswick A Wathan 
AJ Williams HM Williams E D Winstanley  

 
Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 
N Farr a/ac P Ford 
 
Swyddogion: 
 
Nimi Chandrasena Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Cefnogaeth 
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd 
Alix Howells Rheolwr Ymgysylltu a Chydraddoldeb Ymgynghori 
Philip O'Brien Rheolwr Trawsnewid Digidol a Gwasanaethau Cwsmer 
Michael Pitman Swyddog Gwasanaethau Democrataidd – Pwyllgorau 
Lara Rowlands Swyddog Cydlyniant Cymunedol 

 
10. DATGANIAD O DDIDDORDEB 

 
Cyng Ross Penhale -Thomas datgan buddiant personol ym mhob eitem ar yr agenda 
gan ei fod yn gweithio i elusen sy'n arbenigo mewn tai a chydraddoldeb. 
 
Datganodd y Cyng Melanie Evans fuddiant sy’n rhagfarnu yn eitem 6 ar yr agenda gan 
ei bod yn llywodraethwr ar gyfer Ysgol Gyfun Pencoed a’i mab yn mynychu’r un ysgol. 
Gadawodd y Cynghorydd Evans y cyfarfod pan ystyriwyd yr eitem hon. 
 
Datganodd y Cyng Rhys Goode (Cadeirydd) fuddiant personol gan ei fod yn gweithio i 
elusen sy'n gweithio ym maes cydraddoldeb. 
 

11. CYMERADWYO COFNODION 
 
PENDERFYNWYD: Dywedodd y Cyng Melanie Evans na chofnodwyd ei bod wedi 

anfon ei hymddiheuriadau. Ac eithrio’r cofnod o ymddiheuriadau’r 
Cynghorydd Evans, cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf 2022 fel cofnod gwir a chywir. 

 
12. ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2021 - 2022 

 
Cododd y Cadeirydd fater y teimlai y byddai'n esgeulus pe na bai'n cael ei grybwyll o 
fewn Pwyllgor Cydraddoldeb, sef Cwpan y Byd FIFA a gynhaliwyd yn Qatar. 
 
Ymgynghorodd y Cadeirydd â'r swyddog monitro y diwrnod cyn y cyfarfod. Mynegodd ei 
longyfarchiadau i dîm pêl-droed dynion Cymru a FA Cymru ar eu hymgyrch lwyddiannus 
yng Nghwpan y Byd. Dywedodd ei fod yn teimlo ei bod yn bwysig iddynt beidio ag 
anwybyddu'r hyn a grëwyd gan yr awdurdodau yn Qatar a'r dyblygu sydd gan FIFA i'w 
gadw mewn cenedl mor ormesol. Dywedodd nad oedd pêl-droed bob amser wedi bod 
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yn rhywle y mae pobl LGBTQ+ wedi’i groesawu, fodd bynnag roedd gan y gwaith, gan 
gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, lawer i’w newid gyda’r diwylliant a’r agweddau 
yn y gêm. 
 
Dywedodd nad yw cefnogaeth i bobl LGBTQ yn rhywbeth y gellir ei gyflwyno pan fo'n 
gyfleus. Roedd yn rhaid ystyried pobl y mae eu hawliau dynol yn cael eu sathru gan 
genedl, gan eu bod wedi cael llwyfan byd-eang a oedd yn dangos anoddefgarwch ac ni 
ddylai hyn fod yn dderbyniol yn 2022. Dylai FIFA fod yn defnyddio ei ddylanwad i wella 
hawliau dynol, nid i'w hanwybyddu. 
 
Dywedodd nad yw cefnogaeth i bobl LGBTQ yn rhywbeth y gellir ei gyflwyno pan fo'n 
gyfleus. Roedd yn rhaid ystyried pobl y mae eu hawliau dynol yn cael eu sathru gan 
genedl, gan eu bod wedi cael llwyfan byd-eang a oedd yn dangos anoddefgarwch ac ni 
ddylai hyn fod yn dderbyniol yn 2022. Dylai FIFA fod yn defnyddio ei ddylanwad i wella 
hawliau dynol, nid i'w hanwybyddu. 
 
Nid yw'r wybodaeth i bobl LGBTQ yn cynnig ei gyflwyno pan ddywedir. Mae’n rhaid 
ystyried pobl y mae eu hawliau dynol yn cael eu sathru gan genedl, gan eu bod wedi 
cael llwyfan byd-eang a oedd yn dangos anoddefgarwch ac ni ddylai hyn fod yn 
ymddangos yn 2022. hawliau, nid i'w hanwybyddu. 
 
Holodd y Dirprwy Arweinydd, gan ei bod yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn yn wythnos y 
cyfarfod, a oedd gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr achrediad fel cyflogwr fel yn flaenorol. 
 
Ymatebodd y Rheolwr CEE bod achrediad CBSP wedi dod i ben, ond mae rheolwr y tîm 
trais domestig yn ystyried adnewyddu achrediad ar gyfer 2023. 
 
Holodd y Dirprwy Arweinydd hefyd mewn perthynas â thuedd anymwybodol, meddwl 
beirniadol ac anableddau cudd gyda 24 o gynrychiolwyr yn mynychu’r hyfforddiant, allan 
o gyfrif pennau gweithwyr lle mae gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr 1232 o wrywod a 4655 
o fenywod mewn cyfrif pennau, holodd a oedd 24 yn ddyhead. neu os mai'r syniad oedd 
rhoi hyn drwy'r gweithlu ychydig yn fwy. 
 
Dywedodd y Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol fod hyfforddiant 
arall wedi'i gynnal nad oedd wedi'i nodi yn yr adroddiad. Mae’r adroddiad yn “giplun”. 
Derbyniodd y Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol fod y niferoedd yn 
edrych yn hynod o isel o'u cymharu â maint cyffredinol gweithlu'r Cyngor. Tynnodd sylw 
at y ffaith nad yw'n adlewyrchu'r hyfforddiant a oedd wedi'i wneud yn flaenorol gan 
weithwyr eraill ac felly nid yw'n ffigur cronnol. 
 
Mae'r ffigyrau'n adlewyrchu'r hyn oedd wedi digwydd yn ystod y cyfnod adrodd ar 
gyrsiau penodol a amlygwyd fel rhan o'r CCS, rhoddodd sicrwydd i'r aelodau pe bai 
angen, ar ddyddiad pellach, y gallai AD ddod ag adroddiad manylach ar bresenoldeb 
hyfforddiant. 
 
Ychwanegodd y Cadeirydd ei fod ef a'r Rheolwr CCE wedi cael sgyrsiau gyda'r elusen 
Chwarae Teg i ganfod bod rhywbeth y gallant ei wneud i gynorthwyo. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei bod yn ymwybodol nad oedd popeth wedi'i restru a'i 
bod yn gwerthfawrogi mai dim ond ciplun yw'r wybodaeth sydd ar gael. Pwysleisiodd ar 
yr angen i hyfforddi mwy o staff mewn materion penodol i gael effaith well ar y 
cymunedau, yn enwedig wrth ymateb i drigolion. 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, yn ystod trafodaethau mewn perthynas 
ag adnewyddu mannau chwarae ac y bu llawer o gwestiynau ynghylch cynhwysiant, ac 
fel enghraifft offer hygyrch cynhwysol. Ychwanegodd hefyd ei fod wedi holi’n ddiweddar 
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am hygyrchedd mannau chwarae i’r rhai sydd wedi cael diagnosis o anhwylder ar y 
sbectrwm awtistig. Dywedodd ei fod yn teimlo bod angen nid yn unig i swyddogion ond i 
Aelodau dderbyn hyfforddiant i ddeall cwmpas llawn anableddau a'r heriau oedd yn eu 
hwynebu. 
 
Ychwanegodd y Cadeirydd ei fod yn ymwybodol bod y Rheolwr Grŵp ar gyfer 
Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol - Atal a Lles yn y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar 
draws y fwrdeistref. Cymerwyd amser i siarad ag unigolion o fewn y fwrdeistref a 
fyddai'n defnyddio'r mannau chwarae hyn a rhoddwyd sylw i sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu eu hanghenion. Teimlai'n hyderus bod llawer o waith wedi'i wneud yn 
seiliedig ar dystiolaeth ac nid yn dibynnu ar Aelodau unigol yn unig. Soniodd am y 
disgwyliad y byddai diweddariad ar ffurf adroddiad yn cael ei dderbyn yn y cabinet yn 
hyn o beth. 
 
Holodd Aelod a fyddai ganddynt fynediad i’r adroddiad llawn a dadansoddiad o ble mae 
canfyddiadau’r Rheolwr Grŵp i ddangos ble mae’r bylchau. 
 
Ymatebodd y Cadeirydd ei fod wedi cael gwybod, ar sail ei ddiweddariad rheolaidd a 
drefnwyd, bod disgwyl adroddiad llawn y gall y cyngor llawn wedyn graffu arno. 
Sicrhaodd yr Aelod y byddant yn cael yr hyn y mae’n credu sy’n adroddiad cynhwysfawr 
iawn a fydd yn ateb llawer o gwestiynau. 
 
Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn croesawu bod CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadw eu 
statws fel cyflogwr anabledd, hyderus. Ar ôl cyfweld a phenodi i rolau o ganlyniad i’n 
cydweithrediad â Remploy, byddai ganddo ddiddordeb yn y graddau a’r cynnydd a 
wnaed yn y maes hwn. Dywedodd fod diweithdra yn uwch o hyd ymhlith pobl ag 
anableddau. Soniodd ei fod yn falch o weld cynnydd yn cael ei wneud ond ychwanegodd 
y byddai'n ddefnyddiol deall maint y cynnydd hwnnw a phenderfynu a ellid gwneud mwy 
ar hyd partneriaid yn y sector cyhoeddus. 
 
Arweinydd am arwyddocâd bywyd gwaith boddhaus gan y gall fod yn bwysig iawn i 
ansawdd bywyd pobl a chyfle cyfartal yn arbennig i bobl ag anableddau. 
 
 Cydnabu'r Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol, wrth ymateb i'r 
Arweinydd ei bod yn cytuno bod mwy y gellir ei wneud bob amser. Dywedodd fod nifer y 
bobl sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn cyflogaeth drwy'r gwaith gyda Remploy yn 
gymharol fach, ond ystyriwyd ei fod yn llwyddiant ei hun a bod angen parhau â'r gwaith 
hwnnw. Fel rhan o ennill y statws anabledd, roedd dyfarniad Hyder yn golygu bod CBS 
Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi blaenoriaeth i ymgeiswyr ag anabledd i sicrhau eu bod yn 
bodloni'r gofynion sylfaenol ar gyfer rôl, maent yn cael cyfweliad. Roedd yn cydnabod 
pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid. 
 
Diolchodd aelod i'r tîm am yr adroddiad. Dywedodd ei bod yn ddefnyddiol i aelodau weld 
ciplun mewn amser o gyfansoddiad gweithlu'r awdurdod. Soniodd, o ran cwynion, y bu 
rhywfaint o salwch hyperddadansoddi ar draws nodweddion gwarchodedig. Gofynnodd 
a oedd astudiaeth wedi'i chynnal ac a oes unrhyw themâu arbennig o gyffredin wedi'u 
nodi ai peidio bod salwch mewn unrhyw un grŵp poblogaeth wedi'i nodi. 
 
 
Ymatebodd y Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol i ddweud nad 
oedd gan AD ddadansoddiad o'r fath. Roeddent yn ymateb i'r canllawiau o ran 
gwybodaeth yr oedd yn ofynnol iddynt adrodd arni a dyma'r prif themâu yr oedd AD yn 
ymdrin â hwy. Cytunodd y byddai'n ddadansoddiad diddorol ac o bosibl yn rhywbeth y 
gallai AD edrych i'w wneud yn y dyfodol. Dywedodd fod AD ar hyn o bryd yn gwneud 
cryn dipyn o waith dadansoddi ynghylch absenoldeb. Dywedodd ei bod yn teimlo ei fod 
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yn rhywbeth y gallent ei godi wrth symud ymlaen er nad oes angen adrodd ar hynny ar 
hyn o bryd fel gyda meysydd eraill yn yr adroddiad hwn. 
 
PENDERFYNWYD:  bod Pwyllgor y Cabinet ar Gydraddoldeb yn nodi'r cynnydd a 

wnaed. 
 

13. COMMUNITY COHESION ANNUAL REPORT 
 
Trafododd y Swyddog Cydlyniant Cymunedol yr adroddiad a gyflwynwyd a gwahoddodd 
gwestiynau. 
 
Holodd y Cadeirydd ynghylch y posibilrwydd o densiwn yn y cymunedau wrth i'r fisas a'r 
cyfnod lletya ar gyfer Gwesteion o'r Wcrain ddod i ben, er na fu newid i'r sefyllfa yn y 
wlad tra bod amser wedi mynd heibio. 
 
Dywedodd y Swyddog Cydlyniant Cymunedol ar ddechrau'r argyfwng fod gan gynllun 
Wcráin ymateb gwahanol iawn i gynllun Afghanistan fel enghraifft. Roedd pobl yn 
gyffredinol wedi bod yn groesawgar iawn ac yn gefnogol iawn ac nid oeddent wedi 
gweld cynnydd mewn tensiynau Cymunedol yn ymwneud â chynllun yr Wcráin. 
Roeddent wedi ystyried y gallai'r argyfwng costau byw newid hyn ond ar hyn o bryd, 
roeddent mewn gwirionedd wedi'i weld yn cynyddu tensiynau Cymunedol. 
 
Dywedodd y swyddog Cydlyniant Cymunedol eu bod wedi gweld Tai yn arwain ar 
gynllun Wcráin ac mai nhw fyddai yn y sefyllfa orau i ddarparu data penodol. Dywedodd 
eu bod wedi gweld nifer fach o westeion yn yr ardal lle mae’n bosibl bod y berthynas 
wedi chwalu a bod teuluoedd wedi gallu bod angen tai neu gymorth ychwanegol, ond eu 
bod wedi bod yn fenter sylweddol gan Lywodraeth Cymru a Thai Cymru i gryfhau’r 
lletywyr. a chysylltiadau teuluol drwy gyflwyno gweithdai yn benodol ar gyfer gwesteiwyr 
a’u cartrefi yn y Cynllun Wcráin, gan ddarparu cymorth uniongyrchol i westeion geisio 
cynyddu hirhoedledd yr arhosiad hwnnw fel nad yw’n cyrraedd chwe mis a bod y 
berthynas yn chwalu . Dywedodd eu bod nhw hefyd wedi gweld, o dan gynllun yr 
Wcráin, fod y rhan fwyaf o bobl a gyrhaeddodd wedi dymuno dechrau gweithio ar 
unwaith. Roedd ganddynt gymwysterau da, ac roeddent am ddechrau hyfforddi, mewn 
achosion o'r fath, mae pobl wedi cael perthynas fwy cadarnhaol â'u gwesteiwyr mewn 
gwirionedd. Roedd canran fechan wedi gweld chwalfa yn y berthynas. 
 
Dywedodd Aelod ei bod yn gwybod am newydd-ddyfodiaid yn cael addysg hynod o 
addysgedig ac eto'n cael cynnig swyddi a oedd yn is na'u cymwysterau a oedd yn ei dro 
yn dorcalonnus. Cyfeiriodd yr Aelod hefyd at ragor o enghreifftiau a holodd beth y gellir 
ei wneud i gefnogi unigolion o ystyried eu hamgylchiadau a sut y gellir cefnogi eu llesiant 
tra’n sicrhau eu bod yn cael cymorth. Holodd y Cynghorydd hefyd ynghylch mynychder 
troseddau casineb. 
 
 
Ymatebodd y Swyddog Cydlyniant Cymunedol eu bod yn gweithio gyda sefydliadau sy'n 
ymwneud â phobl sydd wedi'u dadleoli i mewn gyda'r bwriad o leoli'r rhai sy'n gwbl 
gymwys mewn meysydd penodol a sicrhau bod y gweithdrefnau'n cael eu dilyn er mwyn 
caniatáu i gymwysterau o'r fath gael eu defnyddio. Cyfeiriodd at enghraifft, lle mae gan 
bobl sydd wedi’u dadleoli ar waith raglen lle gall gweithwyr meddygol proffesiynol gael yr 
hyn sy’n cyfateb i’r cymhwyster a gydnabyddir yn y DU sy’n cael ei gyfieithu fel y gallant 
ymarfer meddygaeth yn y DU heb orfod mynd drwy hyfforddiant eto. 
 
Soniodd Aelod fod yr ymwelwyr yn gorfod adrodd i’r ganolfan waith ond yn derbyn y 
neges ei bod yn ofynnol iddynt ymgymryd â chyflogaeth waeth beth fo’u cymwysterau i 
sicrhau eu bod yn derbyn budd-daliadau. 
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Holodd yr Aelod hefyd ynghylch ffigurau troseddau casineb gan ei bod yn teimlo drwy 
enghreifftiau a ddarparwyd ganddi, eu bod wedi’u cofnodi’n anghywir. 
 
Darparodd y Swyddog Cydlyniant Cymunedol esboniadau posibl i'r enghreifftiau a 
ddyfynnwyd a chadarnhaodd y byddai'n trosglwyddo'r wybodaeth i gydweithwyr yn 
Heddlu De Cymru fel eu bod yn ymwybodol o'r pryderon. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r aelod am ddod â'r materion i sylw'r pwyllgor ac awgrymodd 
wahodd cynrychiolydd o Heddlu De Cymru i siarad â'r Pwyllgor yn hyn o beth. 
 
Diolchodd Aelod i'r swyddogion am yr adroddiad a chanmol ymdrech Cydlyniant 
Cymunedol. Cydnabu'r prosiectau a gyflwynwyd ar lawr gwlad ac ar lefelau strategol. 
Soniodd fod yna fwlch yn y wybodaeth oedd ar gael am adrodd am droseddau casineb. 
Soniodd y byddai’n ddiddorol clywed gan Gymorth i Ddioddefwyr neu Heddlu De Cymru 
am yr hyder sydd gan ddioddefwyr yn y mecanweithiau adrodd sy’n bodoli wrth geisio a 
derbyn cyfiawnder. Teimlai hefyd nad oedd unrhyw arwydd a oedd yr adroddiadau wedi 
dod i ben gyda chanlyniad boddhaol i'r dioddefwyr. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelod am ei gwestiynau a dywedodd fod y mater yn cael ei 
gydnabod nad oedd yn fater newydd o ran troseddau casineb o ran a yw pobl â 
nodweddion gwarchodedig yn teimlo ei bod yn werth rhoi gwybod ei fod yn werth y 
drafferth o riportio ei fod yn rhywbeth i'r tîm. angen mynd i'r afael 
 
 
Ymatebodd y Swyddog Cydlyniant Cymunedol trwy ddatgan bod angen iddynt ddeall y 
rhwystrau i ddatgelu ar gyfer cymunedau penodol, a oedd yn rhywbeth y maent yn ceisio 
ei ymgorffori yn eu sesiynau hyfforddi ac ymwybyddiaeth. Roedd y tîm yn hapus i 
gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr i gael rhagor o wybodaeth am bethau fel y broses 
atgyfeirio a'r broses ôl-ofal ac yn teimlo y byddent yn gallu cael presenoldeb gan 
swyddogion i rannu gwybodaeth mewn cyfarfod tebyg yn y dyfodol. Soniodd fod rhai 
pobl mewn cymdeithas yn creu ieithoedd ymrannol, nod y tîm Cydlyniant Cymunedol yw 
creu gwrth-naratifau mewn ymateb. Fel enghraifft rhannodd fod yna fudiad yn cynnwys 
cyn-aelodau adain dde bellaf sydd â rhan gyfan ar sut i ddatblygu a sut i rannu gwrth-
naratifau gydag unigolion a allai fod yn dueddol o gael eu defnyddio neu bob un o'r rhain 
yn y broses. o gael ei radicaleiddio. 
   
Y nod yw disodli iaith atgas, graffiti atgas gyda negeseuon cadarnhaol cyffredinol sy’n 
gyffredinol, a thrwy hynny heb sôn am unrhyw gymunedau penodol. 
 
PENDERFYNWYD:  Bod Pwyllgor y Cabinet ar Gydraddoldeb yn nodi cynnwys 

yr adroddiad. 
 

14. 14. ADRODDIAD DIWEDDARU BLYNYDDOL AR Y CYNNYDD A WNAED WRTH 
GYFLAWNI'R AMCANION O FEWN STRATEGAETH PUM MLYNEDD SAFONAU'R 
GYMRAEG. 

 
Eglurodd y Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb ddiben yr adroddiad a 
dywedodd fel diweddariad cyffredinol, bod dau ymgynghoriad iaith Gymraeg allweddol 
wedi’u cynnal yn 2021 i 2022, gofynnwyd i randdeiliaid o bob rhan o’r fwrdeistref rannu 
eu barn ar y drafft. Amcanion y Gymraeg. 
 
Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus a ddaeth i ben ar y 18fed o Fehefin 2021 ar 
wefan y Cyngor ar y 1af o Fedi 2021. Lansiwyd cynllun strategol y Gymraeg a’r 
Gymraeg mewn Addysg Strategol ar y 27ain o Fedi a defnyddiwyd canlyniadau’r 
ymgynghoriad i lywio’r WESP terfynol, sydd wedi bod ar waith ers mis Medi 2022. 
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Mae monitro'n cael ei wneud yn fisol i nodi'r galw am wasanaethau Cymraeg ar draws yr 
holl sianeli mynediad o fewn gwasanaethau cwsmeriaid gan gynnwys ffôn wyneb yn 
wyneb, e-bost ac ar-lein. 
Mae recriwtio ar-lein ar gael yn Gymraeg gyda'r gallu i alluogi cyflwyno ceisiadau 
Cymraeg i hysbysebu swyddi gwag trwy MBO. 
Mae calendr treigl o weithgareddau a digwyddiadau Cymraeg yn dal yn ei le, gan rannu 
manylion ar draws sianeli cyfathrebu mewnol ac allanol fel y wasg, cyfryngau 
cymdeithasol a Phen-y-bont ar Ogwr. 
 
Ymhelaethodd y Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb ar y defnydd o arian 
grant a dderbyniwyd mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar yn y Betws, Cyn-ysgol Cwm 
Ogwr, a Phen-y-bont ar Ogwr. 
 
 
Dywedodd fod nifer y plant saith oed sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
cael eu monitro'n barhaus a dywedodd fod cryn dipyn o waith hyrwyddo wedi'i wneud i 
annog mwy o deuluoedd i ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i'w plant. 
Dywedodd fod y Cyngor yn monitro'r pontio o ddarpariaeth gynradd i ddarpariaeth 
uwchradd, gyda'r nod o wella cyfraddau trosglwyddo a chynyddu cadw plant mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol. 
 
Dywedodd y Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb, er mwyn cefnogi 
cynnydd yn nifer y darparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg, y bydd lleoliadau Dechrau’n 
Deg ym Mracla yn dod yn Gylch Meithrin yn sesiynau’r prynhawn o Ionawr 2023. 
 
Daeth y Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb i'r casgliad bod CBS Pen-y-
bont ar Ogwr yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru i gyflwyno 
gweithgareddau hanner tymor ysgolion. 
  
Cynigiodd mai'r argymhelliad ar gyfer yr adroddiad yw bod y pwyllgor yn nodi'r cynnydd 
sydd wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Holodd Aelod er ei bod yn wych gweld bod y ganolfan newydd ym Melin Ifan Ddu ar fin 
cael ei chwblhau, roedd yn meddwl tybed gan gyfeirio at ddiweddariad blaenorol gan y 
Gyfarwyddiaeth nad oedd llawer o ddiddordeb gan ddarparwyr i fynd i mewn a darparu’r 
gwasanaeth hwnnw yno mewn gwirionedd ac efallai. byddai rhai trafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru ar sut i symud ymlaen â hynny. Holodd a oedd partïon wedi dod 
ymlaen â diddordeb i ddarparu gwasanaethau a'r opsiynau sydd ar gael i sicrhau ei fod 
wedi'i sefydlu ac yn weithredol cyn gynted â phosibl. 
 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod y 
Gyfarwyddiaeth wedi cynnal digwyddiad marchnad helaeth i ddarparwyr geisio denu 
darparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg i'r lleoliad hwnnw a'r lleoliadau eraill a ddarperir 
gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr. Dywedodd eu bod wedi cael cyfarfod proffidiol gyda 
Choleg Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Tachwedd 2022 gyda’r nod o geisio cefnogi 
darpariaeth yn y meysydd hynny a hefyd i wella a darparu cyfleoedd cyflogaeth i bobl 
ifanc fynd i mewn i hynny fel galwedigaeth. Mae hyn yn cael ei ddilyn i fyny gyda'r coleg. 
Dywedodd hefyd eu bod yn ceisio nodi darparwyr mewn meysydd eraill a sut y gellir eu 
defnyddio, gan adeiladu ar eu harbenigedd wrth ddarparu cyflogaeth leol. 
 
Dywedodd yr Arweinydd, er nad yw'n ddarpariaeth y mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr 
wedi'i chael o'r blaen, roedd yn teimlo ei bod yn ategu ac yn cefnogi datblygiad y 
ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mro Ogwr. 
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Dywedodd er nad yw'r twf yn niferoedd y disgyblion mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
yr hyn yr hoffent fod wedi'i weld, mae disgwyliad unwaith y bydd y broses o adleoli Bro 
Ogwr wedi'i chwblhau, y bydd gwahaniaeth sylweddol. 
 
Dywedodd hefyd bod disgwyl trafodaethau gydag ysgolion cyfrwng Saesneg i sefydlu eu 
bod yn cymryd camau yr un mor bwysig o ran datblygiad y Gymraeg o fewn lleoliadau 
ysgolion cyfrwng Saesneg. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg, mewn perthynas â thwf, y 
disgwylir i'r ddarpariaeth dros dro sy'n mynd i mewn i'r ysgol newydd helpu cyn 
adeiladu'r ysgol newydd. Mae’r ysgol newydd yn ysgol sylweddol fwy a’r gobaith yw y 
bydd yr ysgol yn adeiladu ar safonau rhagorol Bro Ogwr neu’n rhoi darpariaeth o safon 
fyd-eang i ddysgwyr a’r gymuned. Hefyd fel rhan o gynllun strategol y Gymraeg mewn 
addysg, adeiladu’r ddarpariaeth Gymraeg ar draws y sir. Dywedodd fod gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fwy o ysgolion safon aur mewn unrhyw awdurdod 
lleol arall yn rhanbarth Consortiwm Canolbarth y De. 
 
 
PENDERFYNWYD:  Bod Pwyllgor Cydraddoldeb y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried 

cynnwys yr adroddiad. 
 

15. ADRODDIAD DIWEDDARU AR WEITHREDIAD MESUR Y GYMRAEG (2011) A 
SAFONAU’R GYMRAEG 
 
Cyflwynodd y Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb yr adroddiad yn nodi 
mai pwrpas yr adroddiad oedd rhoi diweddariad i’r Aelodau ar weithrediad safonau’r 
Gymraeg a chyflwynir fersiwn o’r adroddiad hwn ym mhob Pwyllgor Cydraddoldeb y 
Cabinet i gadw pawb sydd â diddordeb. diweddaru. 
 
Amlygodd gynnydd neu ddiweddariadau o ran cydymffurfio ers yr adroddiad diwethaf a 
gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2022 ac yn dilyn cwyn gan y Comisiynydd ynghylch 
ymgynghoriad Mynydd Cynffig pan ganfuwyd nad oedd CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi 
ystyried yr effeithiau yn llawn. 
 
Soniodd y Swyddog hefyd am ail gŵyn a dderbyniwyd gan y Comisiynydd mewn 
perthynas â gwefan CBSP. 
 
Bu'r Cynghorwyr a'r swyddogion yn trafod y gŵyn, y dyfarniad a'r cynigion mewn 
perthynas â Mynydd Cynffig. 
 
PENDERFYNWYD:  Bod Pwyllgor Cydraddoldeb y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried 

cynnwys yr adroddiad. 
 

16. MATERION BRYS 
 
Dim 
 


